

ĐIỆN BIÊN QUA BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG THÁNG 11/2024

001. BÍCH HẠNH/ TỈNH ĐIỆN BIÊN NÂNG CAO KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ// Nhân dân.- Số 25209.- Ngày 17/11/2024 - Tr.6

Những năm qua, các cấp, ngành chức năng tỉnh Điện Biên triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó, nâng cao nhận thức pháp luật, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững quốc phòng-an ninh vùng biên giới.

Huyện vùng cao Tủa Chùa có 12 xã, thị trấn với 120 thôn, bản, tổ dân phố; hơn 95% số dân toàn huyện là đồng bào dân tộc thiểu số. Điều kiện kinh tế khó khăn, một số tập quán lạc hậu... là nguyên nhân khiến tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết vẫn còn ở đây. Thực tế này để lại nhiều hệ lụy, khiến người dân khó thoát vòng luẩn quẩn “lấy vợ, lấy chồng sớm-sinh nhiều conđói nghèo”. Ông Thào A Lữ, Trưởng phòng Dân tộc huyện Tủa Chùa cho biết: Từ năm 2021 đến 30/8/2023, toàn huyện có 1.400 cặp vợ chồng kết hôn và 815 vụ tảo hôn. Trong tổng số vụ tảo hôn có 417 vụ tảo hôn vợ hoặc chồng; 398 vụ tảo hôn cả vợ và chồng; 4 vụ kết hôn cận huyết thống. Tình trạng tảo hôn tập trung chủ yếu ở đồng bào dân tộc H'Mông; độ tuổi tảo hôn với nữ thường dao động từ 13 đến 16; đối với nam từ 16 đến 19 tuổi. Với huyện biên giới Nậm Pồ, thực trạng nhận thức không đầy đủ các quy định pháp luật chủ yếu trong nhóm đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Nguyễn Hữu Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ cho biết: Nhiều vụ việc vi phạm quy định quản lý bảo vệ rừng, xâm canh khu vực biên giới và vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy xảy ra do người dân không hiểu hoặc hiểu không đúng quy định pháp luật.

Giúp người dân nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, từng bước thay đổi tập quán lạc hậu trong hôn nhân, thời gian qua, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Điện Biên đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các chương trình, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc lồng ghép thực hiện như: Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và phòng, chống tội phạm; đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025”; đề án “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên”.

Từ khi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các huyện trong toàn tỉnh thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng; cộng đồng các dân tộc thiểu số nói chung bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp tập quán, nhận thức của người dân. Tại huyện Tủa Chùa, nhờ nguồn kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng được phân bổ từ Chương trình

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã chủ động hướng dẫn, duy trì hoạt động 30 tổ truyền thông cộng đồng; tổ chức 15 cuộc đối thoại chính sách tại cấp xã, cụm thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Cũng từ nguồn kinh phí được giao thực hiện Dự án 8 về “Thực hiện Bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024, vừa qua Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Nhé đã tổ chức giao lưu các tổ truyền thông trong xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình và mua bán phụ nữ. Với các chủ đề: Phòng chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới; phòng chống mua bán phụ nữ trẻ em; phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em; tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em, 100% số thành viên các đội thi đều hào hứng tham gia các phần thi vẽ tranh, thuyết trình và trình diễn trang phục. Chi Vàng Thị Cài, Chi hội trưởng Phụ nữ bản Nậm San 1, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé cho biết: Các kiến thức từ cuộc giao lưu giúp chúng tôi hiểu thêm hệ lụy của hủ tục ăn vào thói quen, suy nghĩ của người dân tộc thiểu số, như: Lấy vợ, lấy chồng sớm, tảo hôn, sinh nhiều con... từ việc hiểu rõ hệ lụy và nguyên nhân, chúng tôi sẽ có biện pháp nắm bắt tâm lý, vận động người dân từ bỏ tập quán, hủ tục lạc hậu để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đánh giá cao nỗ lực của các huyện, ngành trong tuyên truyền phổ biến pháp luật đến đồng bào dân tộc thiểu số, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lò Văn Tiến cho biết: Từ kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ năm 2022 đến 30/6/2024, các sở, ngành và các huyện trong tỉnh đã tổ chức 52 đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đến 3.547 lượt người; tổ chức 21 lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật đến 1.339 lượt người; biên soạn và phát hành 25.584 tờ rơi, 165 băng-rôn và 50 áp-phích hai mặt tuyên truyền về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng 7 phông sự nêu gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế-xã hội. Các huyện, trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức 30 lớp tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý cho 1.599 lượt người; tổ chức 76 đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý đến 21.998 lượt người dân; cấp phát 66.141 tờ rơi trợ giúp pháp lý về pháp luật hình sự, quyền được trợ giúp pháp lý của người dân tộc thiểu số.

Nhiều mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền được triển khai và nhân rộng như: Mô hình Ban thông tin truyền thông cấp xã; mô hình “mỗi ngày một câu hỏi, mỗi tuần một điều luật”; mô hình “dòng họ tự quản, bản làng bình yên”; các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp về nâng cao nhận thức, giảm hôn nhân cận huyết thống; phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới... Các kết quả đó góp phần nâng cao nhận thức đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp; từng bước vươn lên xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần góp sức xây dựng hệ thống chính trị cơ sở các xã vùng cao, biên giới ngày càng vững mạnh.

002. HÀ LÊ/ KINH NGHIỆM XÓA NHÀ TẠM TỪ ĐIỆN BIÊN// Đại đoàn kết.- Số 308.- Ngày 03/11/2024 - Tr.5

Năm 2023, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động cuộc vận động làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên. Chỉ trong 9 tháng, cho tới tháng 5/2024, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 5000 căn nhà cho người nghèo tỉnh Điện Biên đã hoàn thành. Bài học kinh nghiệm từ việc hoàn thành mục tiêu làm nhà cho người nghèo của tỉnh Điện Biên là huy động sức dân và công khai, dân chủ.

Điện Biên là tỉnh miền núi, có đường biên giới dài, tiếp giáp với hai nước Lào và Trung Quốc; dân số trên 64 vạn người, với 19 dân tộc cùng sinh sống. Trong những năm qua, mặc dù luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương thông qua nhiều chủ trương, chính sách, song Điện Biên vẫn là tỉnh nghèo, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 25,68%, đời sống nhân dân còn rất nhiều khó khăn, hàng nghìn hộ nghèo còn ở trong những căn nhà dột nát.

Năm 2023, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo (gọi tắt là Đề án 09) với mục tiêu: huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên và các tỉnh vùng Tây Bắc xây dựng trên 8000 căn nhà Đại đoàn kết, trong đó tỉnh Điện Biên được hỗ trợ làm 5000 căn nhà cho người nghèo.

Ngay sau đó, Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án làm nhà trên địa bàn tỉnh; thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc thực hiện Đề án tại 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Công tác tuyên truyền Đề án được thực hiện thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả, như: thông qua họp thôn bản, tuyên truyền bằng hệ thống loa đài phát thanh, đội tuyên truyền lưu động, thông qua các tờ ra soát tới từng hộ gia đình. Ngoài ra, ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng thương mại cổ phần tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi vay vốn làm nhà thực hiện theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Với phương châm “Cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình chủ động làm nhà”, nguồn kinh phí 50 triệu là hỗ trợ làm nhà chứ không phải cho nhà, do đó các hộ gia đình phải chủ động đứng ra làm nhà, huy động thêm các nguồn lực khác để làm nhà (nếu có thể). Đồng thời người dân được chủ động lựa chọn mẫu nhà phù hợp với phong tục tập quán và điều kiện của gia đình, khuyến khích làm nhà truyền thống khi các hộ gia đình đã chuẩn bị vật liệu từ trước.

Theo báo cáo của Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên, nhân dân trên địa bàn tỉnh đồng thuận cao với chủ trương, kế hoạch thực hiện Đề án, các hộ gia đình được thụ hưởng phần khởi tích cực chủ động vào cuộc thực hiện làm nhà. Cùng với công tác tuyên truyền, việc tổ chức rà soát, thẩm định, phê duyệt đối tượng được hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết được thực hiện theo đúng quy trình, bình xét từ khu dân cư, đảm bảo đúng đối tượng, khách quan, công khai, minh bạch. Không có trường hợp đơn thư, khiếu kiện liên quan đến việc hỗ trợ làm nhà.

Qua rà soát, tỉnh đã phê duyệt danh sách 5.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết. Trong đó, có 447 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng tự làm nhà, Ban Chỉ đạo các cấp có phương án phân công các lực lượng chủ trì đứng ra làm nhà giúp các hộ gia đình. Ngoài nguồn hỗ trợ của Đề án 250 tỷ đồng, các hộ gia đình đã chủ động huy động, vay mượn trong gia đình, họ hàng, vay vốn các chương trình ưu đãi làm nhà của Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại cổ phần với số tiền 166.202 triệu đồng.

Ban Chỉ đạo một số địa phương vận động các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ vật liệu xây dựng cho các hộ gia đình làm nhà. Các tổ chức chính trị, xã hội, các lực lượng vũ trang huy động đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia giúp các hộ gia đình tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu làm nhà, dựng nhà mới với trên 115.000 ngày công lao động. Đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng tự làm nhà, Ban Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn phân công các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, chủ trì, huy động nguồn lực giúp các hộ gia đình làm nhà.

Sau hơn 9 tháng tổ chức triển khai thực hiện, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành việc làm 5.000 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, vượt trước hơn 3 tháng so với yêu cầu tiến độ của Đề án, giúp hộ nghèo của tỉnh Điện Biên được đón tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trong những căn nhà mới an toàn, ấm cúng, mang nặng nghĩa tình của đồng bào cả nước.

Từ những thực tiễn triển khai thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, theo thông tin của Ban thường trực UB MTTQ tỉnh Điện Biên bài học kinh nghiệm là tuyên truyền thông suốt huy động sức dân, để nhân dân chủ động tích cực làm nhà, trên cơ sở mọi nguồn lực đều công khai, minh bạch.

Trong đó, thứ nhất là coi trọng công tác tuyên truyền, để mỗi cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo được thụ hưởng, hiểu, nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả mang lại từ Đề án, từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Hai là, việc triển khai thực hiện Đề án phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy; chính quyền, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc.

Ba là, công tác rà soát, bình xét, phê duyệt đối tượng thụ hưởng phải thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch từ thôn, bản, tránh tạo dư luận không tốt, so bì, đơn thư phản ánh trong nhân dân.

Bốn là, việc thực hiện làm nhà lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, để tạo thêm nguồn lực, nâng cao giá trị và giá trị sử dụng của căn nhà, đồng thời gắn với trách nhiệm, ý chí vươn lên của các hộ nghèo.

Năm là, các hộ gia đình được tự lựa chọn mẫu nhà phù hợp với điều kiện, phong tục tập quán và phải tự chủ động làm nhà.

Sáu là, Ban Chỉ đạo các cấp thường xuyên nắm tình hình, kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện Đề án để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Bây là, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, sơ, tổng kết thực hiện Đề án. Động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện Đề án.

Ngay sau khi bế mạc Đại hội X MTTQ Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã trả lời báo chí: Quyết tâm năm 2025, xoá xong nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, cận nghèo trên phạm vi cả nước. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định: "Cả hệ thống chính trị vào cuộc chúng ta chắc chắn sẽ làm được. Vì khó khăn như Điện Biên mà trong 9 tháng MTTQ Việt Nam đã làm được 5.000 căn nhà thì với quyết tâm rất cao, tôi tin rằng chúng ta sẽ xoá được hết nhà tạm, nhà dột nát vào năm 2025, góp phần vào công tác xoá đói giảm nghèo".

003. ĐỖ QUANG KHẢI/ HỘI NCT TỈNH ĐIỆN BIÊN: PHÁT HUY TRÍ TUỆ, UY TÍN CỦA NCT TRONG CÁC LĨNH VỰC ĐỜI SỐNG XÃ HỘI// Người cao tuổi.- Số 222.- Ngày 06/11/2024 - Tr.5

Hội NCT tỉnh Điện Biên vừa tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị lần thứ II giai đoạn 2019 - 2024. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chăm sóc NCT, Trung ương Hội NCT Việt Nam; Vũ A Bằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo sở, ban, đoàn thể tỉnh và trên 160 cá nhân NCT tiêu biểu về dự.

Đến nay toàn tỉnh có trên 55.000 NCT, chiếm 8,5% dân số, Hội NCT có 49.000 hội viên. Giai đoạn 2019 - 2024, Hội NCT tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đoàn kết, nêu cao tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Gương mẫu thực hiện và vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Hội NCT Việt Nam. Mỗi cán bộ, hội viên NCT luôn khẳng định vị thế, vai trò lớp người “cây cao bóng cả”, tích cực đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Hiện toàn tỉnh có 987 NCT đang tham gia công tác Đảng, 746 NCT tham gia công tác chính quyền, gần 1.700 NCT tham gia công tác mặt trận, các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn và các thôn, bản, tổ dân phố... Vượt lên hạn chế về tuổi cao sức khỏe giảm sút, NCT vẫn nhiệt tình, tâm huyết với công việc; năng động, dám nghĩ dám làm, sáng tạo trong lao động, sản xuất kinh doanh; mẫu mực trong cuộc sống, trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Vì vậy vị thế, vai trò của tổ chức Hội và NCT trong hệ thống chính trị cơ sở và cộng đồng dân cư ngày càng khẳng định và nâng cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những cách làm hay, những kinh nghiệm quý trong việc phát huy trí tuệ, uy tín của NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng “trong sạch, vững mạnh”.

Dự và phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí Nguyễn Xuân Lập, Vũ A Bằng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Hội NCT và cá nhân NCT tiêu biểu trong những năm qua. Các đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai các chủ trương, chính sách về NCT; chăm lo thực hiện các chính

sách an sinh xã hội đối với NCT. Tạo điều kiện để NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, cùng với Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng. Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng 5 Bằng khen, Hội NCT tỉnh tặng 20 Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2019 -2024.

004. ĐỨC HIỆP - TÙNG DƯƠNG/ THỰC HIỆN THÔNG SUỐT, ĐỒNG BỘ VÀ HIỆU QUẢ// Đại biểu nhân dân.- Số 326.- Ngày 21/11/2024 - Tr.8

Chương trình giảm nghèo bền vững là 1 trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia phản ánh rõ nét những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện chương trình này một cách hiệu quả, góp phần giảm nghèo và nâng cao đời sống người dân.

Phát triển các mô hình sinh kế giảm nghèo

Huyện Mường Chà được xem là một điển hình trong phát triển mô hình sinh kế giảm nghèo, trong đó, nổi bật nhất là mô hình trồng bí xanh được người dân xã Mường Mươn gọi là "cây giảm nghèo". Mô hình này ban đầu chỉ có 10 hộ dân từ bản Púng Giát 1 và Púng Giát 2 tham gia với diện tích 2,6ha và tổng vốn đầu tư 260 triệu đồng, trong đó có hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Qua thời gian, mô hình đã chứng minh được tính khả thi và hiệu quả cao khi diện tích trồng bí xanh đã tăng lên hơn 20ha, giúp những người tham gia có nguồn thu nhập ổn định, cải thiện đáng kể cuộc sống.

Ngoài mô hình bí xanh, huyện Mường Chà còn triển khai nhiều chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng; trong đó, đã chuyển đổi hơn 1.500ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như dứa, khoai tây, mắc ca và quế. Những thay đổi này đã không chỉ giúp người dân thoát nghèo bền vững mà còn mở ra cơ hội làm giàu cho cư dân địa phương.

Sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về sản xuất nông nghiệp, từ việc phụ thuộc vào lương thực một vụ sang đa dạng hóa cây trồng, đã tạo ra những tác động sâu rộng tới kinh tế của huyện. Tính đến nay, tỉnh Điện Biên đã triển khai 125 mô hình liên kết hỗ trợ trong vòng 3 năm qua; nhờ đó, nhiều người nghèo đã từ bỏ tâm lý trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước và tự tin vươn lên xây dựng kinh tế gia đình. Đây chính là sự thay đổi căn bản trong nhận thức, thúc đẩy tinh thần tự lực cánh sinh của người dân.

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên được Chính phủ giao tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững lên tới 2.063 tỷ đồng. Năm 2023, vốn thực hiện ước tính đạt trên 984 tỷ đồng, bao gồm cả nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và địa phương, nhằm triển khai 7 dự án thiết thực cho cộng đồng như đa dạng hóa sinh kế, phát triển sản xuất và giáo dục nghề nghiệp. Điều này cho thấy quyết tâm của tỉnh trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo toàn diện và bền vững.

Tăng cường giám sát các hoạt động

Tỉnh Điện Biên không chỉ dừng lại ở việc phân bổ ngân sách mà còn chủ động ban hành 13 văn bản quy phạm pháp luật; trong đó, có 7 nghị quyết của HĐND tỉnh và 6 quyết định của UBND tỉnh nhằm cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Từ đó, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Điện Biên, GRDP của tỉnh trong 9 tháng năm 2024 đạt mức tăng 10,55%, xếp thứ 5 trên cả nước và thứ 3 trong 14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc. Tính đến năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 23,73%, giảm 1,95% so với năm trước.

Để quá trình thực hiện được đồng bộ, xuyên suốt và hiệu quả, 10/10 huyện, thị xã và thành phố của tỉnh Điện Biên đều thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia với sự chỉ đạo trực tiếp từ các lãnh đạo cấp huyện. Theo đó, Chủ tịch UBND cấp huyện làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo có quy chế hoạt động rõ ràng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, nhằm bảo đảm công tác triển khai diễn ra hiệu quả.

Tương tự với cấp xã cũng thành lập Ban Quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên, tổ chức đoàn thể phụ trách, giúp đỡ thôn, bản. Với các giải pháp tổng thể từ tỉnh, huyện đến cơ sở, Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Điện Biên ngày một khởi sắc.

Chia sẻ về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên - Nguyễn Thanh Sơn cho biết, triển khai thực hiện các chương trình giảm nghèo, 7 huyện thuộc nhóm huyện nghèo được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 353/QĐ-TTg ngày 15.3.2022, gồm: Điện Biên Đông, Mường Ảng, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà, Mường Nhé và Nậm Pồ đã tăng cường huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, nhất là vốn Chương trình giảm nghèo bền vững để hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Đặc biệt là các hộ nghèo, giúp họ nỗ lực phấn đấu vươn lên.

Giai đoạn 2019 - 2024, dự ước tỉnh huy động được trên 2.500 tỷ đồng cho Chương trình giảm nghèo; dự ước đến hết năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh theo chuẩn nghèo mới giảm xuống còn 31,97% (giảm 5% so với năm 2023). Kết quả này góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Thời gian tới, tỉnh Điện Biên phấn đấu mỗi năm giảm từ 4% trở lên tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều. Trong đó, các huyện nghèo giảm trung bình từ 5,5% trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân từ 5% trở lên. Năm 2025, tỉnh có 2 huyện thoát nghèo; tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 18,9%...

Để đạt mục tiêu đó, Điện Biên xác định vừa phát huy kết quả đạt được, vừa tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác giảm nghèo bền vững. Đặc biệt là tiếp tục khơi dậy, phát huy hơn nữa ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo của người nghèo. Đồng

thời, tăng cường huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, nhất là vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, để hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập.

005. DƯƠNG LÊ/ ĐIỆN BIÊN CHÚ TRỌNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN// Đại biểu Nhân dân.- Số 315.- Ngày 10/11/2024 - Tr.6

Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Điện Biên hiện nay đã trở thành giải pháp hiệu quả, giúp nhiều nông dân nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo.

Nhiều tấm gương về giảm nghèo

Với hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Điện Biên đã ưu tiên dành nguồn vốn và sự chỉ đạo từ các ngành, các cấp, nhằm tổ chức đào tạo nghề và tư vấn việc làm phù hợp, giúp người lao động có thể tự tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế gia đình ngay tại địa phương.

Những năm gần đây, các lớp đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại tỉnh Điện Biên đã mang lại những hiệu quả thiết thực; nhiều hộ gia đình đã thành công trong việc phát triển kinh tế nhờ áp dụng những kiến thức học được.

Chị Lò Thị Đoán, bản Co Hón, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng cho biết, từ khi tham gia lớp học do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện tổ chức, chị đã biết phương pháp trồng rau an toàn, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Áp dụng kỹ thuật trồng rau an toàn, chị Đoán đã biến mảnh vườn 700m² thành nguồn thu nhập đáng kể của gia đình. Nhờ chăm sóc cây rau đúng cách, lựa chọn giống tốt và trồng đúng vụ, ngoài bảo đảm bữa ăn hàng ngày, mỗi tháng, gia đình chị còn thu về trên 3 triệu đồng. Cũng theo chị Đoán, từ khi có lớp tập huấn, đến nay, hầu hết các hộ dân trong bản đều có vườn rau sạch, một số hộ đã chuyển đổi thành mô hình sản xuất hàng hóa, nhờ đó có thêm thu nhập.

Trong những năm qua, các lớp dạy nghề về chăn nuôi cũng được đẩy mạnh. Tại xã Ảng Tở, huyện Mường Ảng, người dân đã biết áp dụng kiến thức, kỹ năng nghề vào phát triển mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế. Chị Lò Thị Oanh, bản Cha Nọ, xã Ảng Tở cho biết, từ khi được trang bị những kiến thức về chăn nuôi lợn, chị đã tự tin áp dụng vào thực tế để phát triển đàn lợn một cách an toàn, khỏe mạnh.

Theo chị Oanh, việc tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn và thực hiện tiêm phòng đầy đủ đã giúp giảm chi phí và phòng tránh dịch bệnh. Trong lứa lợn vừa xuất chuồng, gia đình chị đã thu về hơn 20 triệu đồng. Từ thành công này, đã thôi thúc gia đình chị mở rộng quy mô chăn nuôi.

Chính quyền luôn sát cánh cùng Nhân dân

Tại huyện Mường Ảng, đào tạo nghề cho lao động nông thôn được thực hiện theo nhu cầu của người dân nên chủ yếu là các lớp về kỹ thuật chăn nuôi, phòng và trị bệnh cho gia súc, gia cầm; kỹ thuật sản xuất rau an toàn; nghề trồng, chăm sóc, chế biến cà phê...

Ông Đào Duy Thạch, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Mường Ảng cho hay, trong 9 tháng năm 2024, toàn huyện đã tạo việc làm mới cho 554 người lao động; tổ chức 18 lớp đào tạo nghề trồng, chăm sóc, chế biến cà phê và phòng, trị bệnh cho vật nuôi với 324 người tham gia, hầu hết là đồng bào các dân tộc thiểu số.

Phụ trách công tác đào tạo nghề tại một huyện nghèo, ông Khổng Văn Trọng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Nậm Pồ cho biết, đơn vị đã tập trung đào tạo nghề theo địa chỉ, đáp ứng nhu cầu người học và thị trường. Các lớp học được sắp xếp vào buổi tối để học viên có thể vừa học vừa lao động sản xuất. Từ đầu năm 2024, trung tâm đã đào tạo cho gần 700 học viên, trong đó 80% đã tìm được việc làm hoặc tự tạo công ăn việc làm.

Theo ông Vũ Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên, công tác đào tạo nghề luôn được chú trọng, với hàng nghìn lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề ngắn hạn. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Điện Biên đã đào tạo mới cho 4.427 người, cùng với nguồn vốn từ các chương trình hỗ trợ và Ngân hàng Chính sách xã hội, đã tạo thêm việc làm cho 1.501 người đồng bào dân tộc thiểu số.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề, Điện Biên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho lao động nông thôn về tầm quan trọng của học nghề, đồng thời khảo sát nhu cầu học nghề để xây dựng chương trình phù hợp với nhu cầu thị trường.

Còn theo ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên, trong 9 tháng đã qua, toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề 9.797 người, trong đó, có 6.462 người được hỗ trợ học nghề ngắn hạn từ các chương trình, đề án.

Cùng với việc mở các lớp dạy nghề, toàn tỉnh Điện Biên cũng đã tạo việc làm mới cho 9.001 lao động. Trong đó, thông qua Quỹ quốc gia về việc làm là 1.903 lao động; cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh khoảng 3.717 người; đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 198 lao động.

Ông Nguyễn Thanh Sơn cho hay, nguồn quỹ quốc gia về việc làm và Ngân hàng Chính sách xã hội là yếu tố rất quan trọng để tạo việc làm cho lao động nông thôn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi năm, hàng chục tỷ đồng đã được giải ngân để hỗ trợ đào tạo nghề và mở rộng cơ hội việc làm cho người dân.

006. V.LỢI/ ĐIỆN BIÊN: HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT PHÁT HIỆN GẦN 7.500 HÀNH VI VI PHẠM GIAO THÔNG// Đại đoàn kết.- Số 317.- Ngày 12/11/2024 -Tr.2

Hệ thống camera giám sát tại tỉnh Điện Biên dù mới đưa vào hoạt động song đã giúp lực lượng chức năng phát hiện số lượng hành vi vi phạm giao thông rất lớn.

Hệ thống camera giám sát tỉnh Điện Biên được UBND tỉnh Điện Biên chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 28/8 nhằm giám sát chung về tình hình an ninh, trật tự

trên địa bàn toàn tỉnh. Hệ thống này còn có khả năng phát hiện tự động các hành vi vi phạm như: Vượt đèn đỏ, đèn vàng; điều khiển phương tiện đi sai phần đường quy định; đi ngược chiều; đỗ, dừng sai quy định...

Theo dữ liệu từ Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên: chỉ trong khoảng 1 tháng qua, hệ thống camera giám sát giao thông tại thành phố Điện Biên Phủ đã phát hiện gần 7.500 hành vi vi phạm giao thông. Qua đối chiếu với các quy định của pháp luật, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Điện Biên đã ghi nhận trên 700 trường hợp đủ cơ sở xử phạt và gửi thông báo cho chủ phương tiện.

Thiếu tá Trần Chùng Điệp, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Điện Biên cho biết: “Lưu lượng vi phạm trong từng ngày đã giảm theo thời gian và từ việc giảm dần đó thông qua công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và công tác xử lý vi phạm thì ý thức của người điều khiển phương tiện giao thông được cải thiện rõ rệt. Hệ thống camera giám sát là một trong những giải pháp căn cơ để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông cũng như tìm kiếm được các vụ tai nạn giao thông trong thời gian tới”.

007. LÊ LAN/ ĐIỆN BIÊN TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI// Trích nguồn báo Nhân dân.- Số 25210.- Ngày 18/11/2024 - Tr.7+8

Mặc dù ngành chức năng và chính quyền cơ sở tỉnh Điện Biên thường xuyên thông tin cảnh báo và các biện pháp phòng, trị dịch tả lợn châu Phi đến người chăn nuôi, song tình trạng vật nuôi (lợn) mắc bệnh vẫn xuất hiện rải rác ở các huyện, thị xã.

Thực trạng này đã ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế, tâm lý người chăn nuôi, khiến họ e dè với việc tái đàn hoặc tăng đàn nuôi, trong khi nhu cầu thực phẩm dịp cận Tết Nguyên đán lại đang tăng từng ngày.

Thông tin về tình hình dịch tả lợn châu Phi trên đàn vật nuôi tại địa phương từ đầu năm đến nay, ông Đỗ Thái Mỹ, Chi cục trưởng Thú y tỉnh Điện Biên cho biết: Từ ngày 1/1 đến nay, bệnh xuất hiện trên đàn vật nuôi của 331 gia đình tại 109 thôn, bản thuộc 33 xã trong địa bàn tám huyện, thị xã, thành phố, gồm: Thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay, Điện Biên, Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Tuần Giáo, Tủa Chùa.

Tổng số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy là 1.386 con với trọng lượng hơn 68 tấn. So với tình hình dịch bệnh các năm trước (khoảng từ năm 2019 đến nay), cơ quan chức năng khẳng định, dịch tả lợn châu Phi tại Điện Biên đã giảm hơn về số lượng ổ dịch, số lượng và trọng lượng vật nuôi phải tiêu hủy.

Tại huyện Điện Biên - địa bàn trọng điểm chăn nuôi của tỉnh với nhiều thuận lợi hơn các huyện khác, song từ khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4/2024, dịch bệnh bắt đầu xuất hiện trên đàn vật nuôi của một số gia đình ở các xã vùng lòng chảo, gồm: Thanh Luông, Thanh Chăn, Thanh Hưng, Thanh Xương, Thanh Yên làm chết hơn 120 con lợn, tổng trọng lượng tiêu hủy 7,4 tấn. Sau đó, bệnh dịch lại tiếp tục lan sang các xã Mường Pôn, Thanh Nưa...

Ở huyện biên giới Nậm Pồ, khoảng đầu tháng 9 bắt đầu xuất hiện dịch tả lợn châu Phi trên đàn vật nuôi của một số gia đình ở bản Sín Chải, xã Nà Hỳ. Đến ngày 25/9, chính quyền xã Nà Hỳ đã ghi nhận 22 con lợn, tổng trọng lượng 571 kg bị mắc bệnh phải tiêu hủy.

Trong khoảng 10 ngày từ đầu tháng 11 trở lại đây, dịch tả lợn châu Phi đã lan sang xã Chà Cang, Pa Tần... Thực trạng này đã và đang gây thiệt hại không nhỏ cho các hộ chăn nuôi và ảnh hưởng tâm lý người nuôi các khu vực lân cận.

Bà Nguyễn Thị Nhạn, thôn Thanh Bình A, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên cho biết: Trong khoảng đầu tháng 4 vừa qua, gia đình tôi có 10 con lợn gồm tám con lợn thịt chuẩn bị xuất chuồng (mỗi con khoảng 90 kg) và hai con lợn nái đang sắp đẻ đã bị mắc dịch tả lợn châu Phi. Ngay sau phát hiện lợn bị mắc bệnh, chết, gia đình tôi đã báo với chính quyền xã để tiến hành xác minh, kiểm đếm và tiêu hủy theo quy định. Thiệt hại do bệnh tả lợn châu Phi với gia đình ước khoảng 60 triệu đồng.

Cùng thời điểm phát hiện lợn mắc bệnh như gia đình bà Nhạn, toàn xã Thanh Luông đã ghi nhận 10/18 thôn, bản xuất hiện lợn ốm, chết. Ông Tòng Văn Suôn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Luông cho biết, thống kê sơ bộ tại thời điểm ngày 31/5, toàn xã đã ghi nhận tình trạng bệnh trên đàn lợn của các gia đình ở 10/18 thôn, bản; tổng trọng lượng lợn chết do bệnh dịch tả lợn châu Phi phải tiêu hủy khoảng 4,7 tấn; thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Ý thức được nguy hại, ảnh hưởng do dịch bệnh, ngay khi phát hiện bệnh trên đàn vật nuôi tại địa phương, trước là các hộ chăn nuôi và sau nữa là chính quyền địa phương đã khẩn trương thực hiện các biện pháp khoanh vùng dập dịch, hạn chế thấp nhất nguy cơ bệnh lan rộng trên đàn vật nuôi chung quanh. Bà Nguyễn Thị Nhạn cho biết thêm: Khi phát hiện có lợn ốm, gia đình tôi đã khẩn trương báo cáo xã và thực hiện ngay hướng dẫn của cán bộ thú y xã là mua vaccine về tiêm phòng cho các con khỏe; đồng thời gia đình thực hiện vệ sinh chuồng trại hai lần mỗi ngày và rắc vôi bột, phun thuốc khử trùng quanh khu vực nuôi...

Ông Hạng Nhè Ly, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ cho biết: Để không chế dịch tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng, huyện đã chỉ đạo tiêu hủy ngay toàn bộ số lợn mắc bệnh; khẩn trương lập các chốt kiểm soát vận chuyển gia súc ra, vào địa bàn; khử trùng tiêu độc vùng dịch, vùng bị uy hiếp, vùng đệm theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và bố trí kinh phí mua vật tư chống dịch (hóa chất, vôi bột, bạt, nhân công, phương tiện tiêu hủy, trang bị bảo hộ)...

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân huyện giao các xã, phòng chuyên môn rà soát tổng số hộ chăn nuôi lợn, tổng đàn lợn, đặc biệt tại bản đã có dịch để tránh tình trạng khai báo không trung thực nhằm trục lợi chính sách hỗ trợ. Riêng đối với xã Nà Hỳ, huyện đã chỉ đạo thành lập ngay chốt kiểm dịch tạm thời để bao vây, không chế ổ dịch. Bố trí lực lượng thường trực kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra, vào địa bàn.

Đặc biệt, đối với hoạt động giết mổ, mua bán sản phẩm lợn tại chợ Nà Hỳ, yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Nà Hỳ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo quy định tại Điều 26 và khoản 1, Điều 27 Luật Thú y ngày 19/6/2015; tăng cường tuyên truyền, khuyến

cáo người dân hiểu tính chất nguy hiểm của bệnh, không buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn, sản phẩm từ lợn mắc bệnh...

Với sự vào cuộc chủ động của người chăn nuôi, chính quyền các địa phương, trong khoảng 10 ngày qua, tình hình dịch tả lợn châu Phi tại tỉnh Điện Biên đã bắt đầu có chiều hướng giảm. Ông Đỗ Thái Mỹ, Chi cục trưởng Thú y tỉnh Điện Biên cho biết, với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, nỗ lực của các địa phương, đến nay dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh vẫn nằm trong vòng kiểm soát; công tác khoanh vùng, khống chế dịch có chuyển biến và hiệu quả rõ rệt. Cụ thể, 10 ngày qua, toàn tỉnh có 24/33 xã (chiếm 72,72%) đã qua 21 ngày không phát sinh lợn mắc bệnh.

Tuy nhiên, địa phương vẫn xác định còn ổ dịch, tức là tình hình dịch bệnh sẽ vẫn còn diễn biến phức tạp. Do đó, Chi cục Thú y tỉnh Điện Biên đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên đàn lợn để chủ động phát hiện sớm và có giải pháp xử lý ổ dịch kịp thời. Với các huyện đã phát hiện tình trạng dịch tả lợn châu Phi thì phải quyết liệt chỉ đạo các biện pháp khống chế, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh thêm ổ dịch mới.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại, ảnh hưởng do dịch tả lợn châu Phi gây ra, hiện tại, Chi cục Thú y tỉnh đang nghiên cứu phương án công bố dịch ở phạm vi cấp xã, thôn, bản để hạn chế thiệt hại đối với người chăn nuôi nói riêng và ngành chăn nuôi lợn nói chung.

008. THU HƯỜNG - VIỆT TRINH/ NHÀ NÔNG ĐIỆN BIÊN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀO CHĂN NUÔI// Nông thôn ngày nay, số 186, ngày 05/11/2024 - Tr.7

Vừa qua, Trung tâm Môi trường nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh Điện Biên đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng cho nông dân tỉnh về ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý nước thải và chất thải chăn nuôi.

Nâng cao chất lượng cuộc sống

Theo ông Lù Văn Thanh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Điện Biên, đây là hoạt động quan trọng trong bối cảnh ngành chăn nuôi của tỉnh đang phát triển mạnh mẽ, kéo theo những thách thức về môi trường và an toàn sức khỏe cộng đồng.

Tham gia lớp tập huấn có 155 hội viên nông dân của xã Si Pa Phìn đã được các giảng viên của Trung tâm Môi trường nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về ứng dụng công nghệ sinh học để xử lý nước thải, chất thải trong chăn nuôi.

Lớp tập huấn tập trung vào việc trang bị cho nông dân những kiến thức cơ bản và nâng cao về công nghệ sinh học, nhằm xử lý hiệu quả nước thải và chất thải phát sinh từ quá trình chăn nuôi. Thông qua các chuyên đề và thực hành thực tế, nông dân được hướng dẫn các phương pháp xử lý an toàn và bảo vệ môi trường, từ đó góp phần giảm thiểu ô nhiễm, nâng cao chất lượng cuộc sống tại các khu vực chăn nuôi tập trung.

Ông Phạm Văn Thiện - Giám đốc Trung tâm Môi trường nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết: "Thông qua việc triển khai dự án Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý nước thải, chất thải chăn nuôi góp phần bảo vệ môi trường nhằm giúp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; các nghị quyết và các chương trình phối hợp của Hội Nông dân Việt Nam với các bộ ngành về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, thông qua dự án Hội tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho bà con phân loại, dùng chế phẩm sinh học để xử lý nước thải, chất thải chăn nuôi. Cũng thông qua dự án, chúng tôi xây dựng các mô hình điểm để bà con trong và ngoài địa phương tới tham quan, học hỏi kinh nghiệm và nhân rộng mô hình tại địa phương cũng như các tỉnh trong cả nước".

Nông dân phấn khởi

Không chỉ được truyền tải kiến thức trên lớp, các học viên tại xã Si Pa Phìn còn được trực tiếp xem giảng viên hướng dẫn các bước làm " Đệm lót sinh học" để xử lý chất thải cũng như được bắt tay vào thực hành tại mô hình thí điểm.

Nhiều hội viên tỏ ra rất hào hứng mong muốn áp dụng mô hình đệm lót sinh học vào trang trại của gia đình. Anh Trương Văn Mạnh – hội viên hội nông dân xã Si Pa Phìn chia sẻ: " Qua những kiến thức giảng viên truyền tải cũng như được thực hành thực tế, tôi sẽ cố gắng học tập để áp dụng cho mô hình hộ gia đình. Bên cạnh đó, tôi cũng rất mong muốn Đảng và Nhà nước quan tâm hỗ trợ bà con, nghiên cứu các mô hình hiệu quả và mở nhiều lớp tập huấn như này hơn nữa, để bà con thôn bản phát triển kinh tế cũng như xóa đói giảm nghèo."

Ông Trần Văn Hạnh, Chuyên viên Kinh tế - xã hội, Hội Nông dân tỉnh Điện Biên cho biết: "Qua dự án lần này, chúng tôi nhận thấy được sự hiệu quả trong việc xử lý chất thải chăn nuôi, bảo vệ môi trường nông thôn cũng như giúp cho việc chăn nuôi của bà con hiệu quả, an toàn, và chất lượng hơn. Với góc độ ban tham mưu, chúng tôi cũng sẽ cố gắng tham mưu cho lãnh đạo Hội để có nguồn vốn hỗ trợ các hộ nông dân mở rộng mô hình trên địa bàn tỉnh."

Theo ông Hạnh, thông qua lớp tập huấn giúp hội viên nông dân biết cách sử dụng vật tư chế phẩm sinh học để xử lý nước thải, chất thải trong chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, xử lý mùi hôi cho chuồng trại chăn nuôi, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường và an toàn dịch bệnh. Từ đó nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của hội viên trong việc xây dựng nghề chăn nuôi an toàn sinh học, chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững.

009. BÍCH HẠNH/ ĐIỆN BIÊN NỖ LỰC BẢO TỒN VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ// <https://nhandan.vn>.- Ngày 27/11/2024

Là nơi sinh sống của 19 dân tộc, trong đó có 18 dân tộc thiểu số với nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc từ trang phục, kiến trúc tới phong tục tập quán, tín ngưỡng... Điện Biên luôn có sức hút đặc biệt đối với du khách trong nước, quốc tế. Cùng với nỗ lực xây dựng Điện Biên thành tỉnh phát triển khá

trong khu vực Trung du miền núi phía bắc, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các ngành trong tỉnh Điện Biên luôn dành sự quan tâm nhiệm vụ bảo tồn văn hóa các tộc để tạo thêm sản phẩm du lịch hấp dẫn mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Điện Biên...

Là người con của đồng bào dân tộc Thái đen và là người am hiểu văn hóa, phong tục truyền thống của cộng đồng dân tộc Thái đen ở Điện Biên, ông Tòng Văn Hân vinh dự được bà con dân bản U Va, xã Noong Luống, huyện Điện Biên tin tưởng giao trọng trách chủ trì nghi thức cúng trong Lễ mừng cơm mới của bản U Va vừa qua.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Tòng Văn Hân, vui vẻ, cho biết: Lễ mừng cơm mới được đồng bào Thái coi trọng và gìn giữ từ đời này sang đời khác. Đây là dịp để anh em trong gia đình, thông gia, dân bản, dòng họ hội ngộ, chung vui, chia sẻ với nhau công việc làm ăn, xây dựng gia đình và thắt chặt thêm tình đoàn kết thôn bản, hướng về một cuộc sống đủ đầy.

“Vật phẩm dâng lễ cúng được bà con dân bản chuẩn bị song đều là sản vật nông nghiệp do bà con tự làm ra, được nuôi trồng trên ruộng nương của bản. Khi dâng lễ vật cúng, bà con trong bản gửi theo lòng biết ơn tổ tiên; cảm ơn ông bà, gia tiên đã luôn theo dõi, phù hộ cho con cháu trong gia đình, dân bản được khỏe mạnh; việc làm ăn, chăn nuôi phát triển. Đồng thời cầu mong cho những vụ mùa tiếp theo gặp mưa thuận gió hòa, cây trái tươi tốt. Sau khi dâng lễ cúng thì bà con mới tay trong tay chung vui và chơi các trò chơi truyền thống để niềm vui nhân lên, tình nghĩa bản làng thêm gắn kết”- ông Tòng Văn Hân, lý giải cặn kẽ với chúng tôi như thế.

Chung vui Lễ mừng cơm mới của đồng bào dân tộc Thái bản U Va, ông Đào Duy Trình, Trưởng phòng Quản lý Di sản Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, vui vẻ nói rằng: Đây là một trong hàng trăm lễ hội, tập quán tín ngưỡng của đồng bào dân tộc thiểu số đã được ngành văn hóa và các huyện nỗ lực thực hiện thời gian qua.

Ông Đào Duy Trình, nói rằng, dù có rất nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành văn hóa cùng các huyện, thị xã, thành phố và cộng đồng các dân tộc đã nỗ lực sưu tầm phục dựng lễ hội, điệu múa, phong tục tín ngưỡng.

Cụ thể: Huyện Điện Biên Đông đã thực hiện bảo tồn, phục dựng lễ Mừng cơm mới của dân tộc Lào, dân tộc Xinh Mun. Huyện Điện Biên tiến hành bảo tồn, phục dựng tập quán xã hội và tín ngưỡng lễ cầu mưa của dân tộc Thái trắng; bảo tồn nghề làm trang phục truyền thống của dân tộc Cống; phục dựng bảo tồn lễ hội Xên bản tại bản U Va; lễ hội cầu mưa của dân tộc Thái tại bản Liếng, xã Noong Luống.

Cùng với đó, huyện Điện Biên còn thường xuyên duy trì tổ chức một số lễ hội tiêu biểu của các dân tộc kết hợp khai thác và phát triển du lịch như: Lễ hội Thành Bản Phủ, Lễ Xên bản của dân tộc Thái, Lễ hội Tra hạt, Cầu mưa của dân tộc Khơ Mú, Lễ hội Cầu mưa, Tết Té nước của dân tộc Lào. Huyện Mường Ảng tiến hành bảo tồn, phục dựng Tết Nào Pê Châu của dân tộc H'Mông; lễ hội cầu mưa của dân tộc Khơ Mú; lễ hội Tra hạt của dân tộc Khơ Mú.

Huyện Mường Nhé đã thực hiện bảo tồn, phục dựng lễ Cúng tổ tiên của dân tộc Thái trắng; lễ Tết mùa mưa (Đế khù chà) của dân tộc Hà Nhì; lễ cúng bản, tết cỏ

truyền của dân tộc Hà Nhì; lễ cúng bản; lễ cầu mùa, lễ mừng cơm mới của dân tộc Si La; lễ Cúng lá lúa (Tụ căn nà mạ) của dân tộc Kháng; lễ cúng Tổ tiên của dân tộc Cống xã Nậm Kè. Huyện Nậm Pồ dù có nhiều khó khăn nhưng thời gian qua cũng đã tiến hành bảo tồn, phục dựng lễ hội Gầu Tào của dân tộc H'Mông, lễ Mừng cơm mới của dân tộc Cống; Lễ Nhảy lửa của dân tộc Dao. Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức phục dựng, bảo tồn hội Hạng Khuống tại bản Phiêng Lơi, xã Thanh Minh; lễ hội cầu mưa của dân tộc Thái...

Ông Nguyễn Văn Úy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Nhé, cho biết: Xa xôi, cách trở, nhưng “kho tàng” văn hóa cộng đồng các dân tộc thiểu số huyện Mường Nhé luôn có sức hút riêng với du khách mọi miền. Bởi vậy, thời gian qua, từ nguồn lực đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Mường Nhé đã hỗ trợ cộng đồng nhân dân các dân tộc Hà Nhì, Si La, Công phục dựng, duy trì các tín ngưỡng văn hóa riêng từng dân tộc, như là: Tết cổ truyền (Hồ Sự Chà), Múa (Cá nhi nhi), Lễ Cúng bản (Gạ Ma Thú) của dân tộc Hà Nhì; Lễ cúng cơm mới, lễ cưới, nghề truyền thống đan lát, ngữ văn dân gian của người Si La; lễ cúng tổ tiên của người dân tộc Thái, lễ cúng tổ tiên của người Cống...

Đặc biệt, để phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa được hiệu quả, huyện Mường Nhé đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền quảng bá, giới thiệu các danh lam thắng cảnh tiêu biểu của huyện như: Khu rừng bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn xã Chung Chải; Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ; cột mốc biên giới số 0 tiếp giáp giữa 3 nước Việt Nam-Trung Quốc-Lào, chợ phiên tại lối mở A Pa Chải... Qua đó, góp phần giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống độc đáo của các dân tộc đến với du khách thập phương.

Đánh giá cao nỗ lực của các ngành, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố trong công tác bảo tồn, phục dựng văn hóa các dân tộc thiểu số, ông Vũ A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, cho biết: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên đã phân bổ hơn 44 tỷ đồng cho các ngành, các huyện thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”.

Từ nguồn vốn này, các huyện, các ngành trong tỉnh đã đầu tư xây dựng 3 điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức 6 cuộc khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ 4 nghệ nhân người dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, các huyện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 50 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ truyền dạy văn hóa phi vật thể; thực hiện 2 chương trình nghiên cứu phục hồi, bảo tồn phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một; hỗ trợ hoạt động 167 đội văn nghệ truyền thống...

010. MINH ĐỨC/ KHÁM SÀNG LỌC BỆNH TIM BẨM SINH MIỄN PHÍ CHO HÀNG NGHÌN TRẺ EM TẠI ĐIỆN BIÊN// [Https://giaoducthoidai.vn](https://giaoducthoidai.vn) .- Ngày 10/11/2024

Tại tỉnh Điện Biên vừa diễn ra chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em dưới 18 tuổi, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Trong 2 ngày 9 - 10/11, Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp với Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E Hà Nội tổ chức chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được biết, "Trái tim cho em" là chương trình từ thiện nhân đạo có quy mô lớn, đồng thời là dự án vì cộng đồng được duy trì bền vững nhất tại Việt Nam.

Đây là lần thứ tư chương trình "Trái tim cho em" về với tỉnh Điện Biên, với mong muốn giúp các em nhỏ được tầm soát các bệnh lý về tim mạch cũng như có thể đưa ra các phác đồ điều trị kịp thời đối với những trường hợp mắc dị tật tim bẩm sinh.

Chương trình thu hút đông đảo người dân đưa con em mình đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để được khám sàng lọc bệnh tim miễn phí.

Sau khi khám sàng lọc, các trường hợp phải chỉ định can thiệp, phẫu thuật và có hoàn cảnh khó khăn sẽ được chương trình "Trái tim cho em" hướng dẫn làm hồ sơ để được điều trị hoàn toàn miễn phí.

Trải qua 16 năm hoạt động, chương trình "Trái tim cho em" đã hỗ trợ phẫu thuật thành công cho hàng chục nghìn trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh. Tại tỉnh Điện Biên, chương trình đã khám và sàng lọc cho 9.000 trẻ, hỗ trợ 1,5 tỷ đồng để điều trị cho các trẻ mắc bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

011. KHẢI MINH/ CHỦ ĐỘNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO CHẤT LƯỢNG// Đại biểu Nhân dân.- Số 313.- Ngày 08/11/2024 - Tr.5

Theo chương trình Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV, ngày mai (9.11), dự án Luật Nhà giáo sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu. Gần 20 năm áp dụng, hơn 1 năm xây dựng, dự thảo Luật Nhà giáo được kỳ vọng sẽ tạo đột phá trong xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên VŨ A BĂNG: Thống nhất trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý nhà giáo

Thực tế tại địa phương cho thấy, công tác quản lý nhà nước về nhà giáo còn một số hạn chế, bất cập. Cụ thể, việc quản lý nhà nước đối với nhà giáo hiện nay được thực hiện bởi nhiều luật khác nhau; việc quản lý biên chế giáo viên còn chồng chéo giữa cơ quan nội vụ và giáo dục.

Điều này khiến ngành giáo dục không thể chủ động phân bổ, tuyển dụng, điều động, bố trí, sử dụng, biệt phái... giáo viên, nhất là giáo viên cấp THCS, tiểu học, mầm non, để thực hiện nhiệm vụ hàng năm giữa các địa phương trong tỉnh.

Vì vậy, việc dự thảo Luật Nhà giáo giao quyền chủ động cho ngành giáo dục trong tuyển dụng và sử dụng nhà giáo sẽ giúp thống nhất trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý nhà giáo; cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục có thể quản lý đội ngũ nhà giáo bằng chuyên môn, chất lượng, thay vì quản lý bằng các công cụ hành chính không phù hợp với đặc thù nghề nghiệp của đối tượng này. Công cụ quản lý bằng chuyên môn sẽ giúp chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, từ đó nâng cao chất lượng của toàn bộ hệ thống giáo dục.

PGS.TS. NGUYỄN ĐỨC SƠN, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: **Cơ sở để đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên**

Truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt có giá trị văn hóa to lớn. Đặt trong bối cảnh giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu thì việc cụ thể hóa và thể chế hóa tư tưởng này trong Luật Nhà giáo có ý nghĩa quan trọng đối với nhà giáo.

Về đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo (liên quan trực tiếp đến các trường sư phạm) dự thảo Luật Nhà giáo quy định: “Trường sư phạm do Nhà nước thành lập để đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được ưu tiên trong việc tuyển dụng nhà giáo, bố trí cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, ký túc xá và bảo đảm kinh phí đào tạo”. Quy định này cho thấy, các trường sư phạm sẽ được quan tâm đầu tư để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên. Sinh viên được quan tâm hỗ trợ về tài chính và có định hướng nghề nghiệp rõ ràng.

Dự thảo Luật có các quy định sẽ tác động tích cực đến đào tạo giáo viên ở những khía cạnh như: tiếp tục thu hút được học sinh có năng lực lựa chọn học ngành sư phạm, từ đó có cơ sở để nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng đội ngũ sau này. Học sinh, gia đình có định hướng rõ hơn về những yêu cầu đối với nhà giáo (cả quyền lợi và trách nhiệm) từ đó lựa chọn nghề nghiệp và gắn bó với nghề sẽ chắc chắn hơn. Các trường sư phạm cũng sẽ phải xác định chuẩn đầu ra, điều chỉnh chương trình, đổi mới hình thức đào tạo.

Cùng với việc ban hành Luật Nhà giáo, các trường sư phạm cũng mong mỗi giáo viên được tự chủ lựa chọn các hình thức, nội dung, cơ sở đào tạo đại học trong hoạt động bồi dưỡng thường xuyên để đáp ứng các nhu cầu phát triển nghề nghiệp của bản thân. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ kinh phí cho sinh viên sư phạm cần có cơ chế linh hoạt hơn, tạo điều kiện cho các mô hình đào tạo đa dạng hơn.

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS, THPT FPT Bắc Giang ĐINH ĐỨC HIỀN: **Xác lập đầy đủ, đồng bộ vị trí pháp lý của nhà giáo ngoài công lập**

Dự thảo Luật Nhà giáo kiến tạo một số chính sách mới, trong đó có những quy định dành cho nhà giáo ngoài công lập, bảo đảm sự thống nhất, bình đẳng trong quản lý nhà giáo công lập và nhà giáo ngoài công lập. Có thể nói, lần đầu tiên vị trí pháp lý của nhà giáo ngoài công lập được xác lập đầy đủ, đồng bộ. Đây thực sự là điều đáng mừng khi chủ trương xã hội hóa giáo dục được Đảng và Nhà nước quan tâm; đồng thời sẽ thu hút, phát triển đội ngũ nhà giáo ngoài công lập, giúp nhà giáo yên tâm công tác, cống hiến. Nhà giáo hoạt động trong hệ thống cơ sở giáo dục công lập hay ngoài công lập cũng là đóng góp cho sự phát triển giáo dục của đất nước. Chính vì thế, họ cần được đối xử một cách công bằng và bình đẳng.

Thực tế, khi hoạt động nghề nghiệp, giáo viên quan tâm đến hai vấn đề, chính sách đãi ngộ và sự ghi nhận đóng góp của họ. Tiền lương giáo viên ngoài công lập do lãnh đạo cơ sở giáo dục quyết định và chi trả theo thỏa thuận, nhưng điều quan trọng hơn là sự ghi nhận. Hiện nay các cơ sở giáo dục ngoài công lập đang thiếu ghi nhận về chức danh, về danh hiệu như các cơ sở giáo dục công lập.

Khi giáo viên có được sự ghi nhận của Nhà nước, của ngành giáo dục thì họ sẽ có động lực để phấn đấu hơn nữa. Đồng thời, sự ghi nhận này cũng là tiền đề để

giáo viên có thể dịch chuyển hoạt động nghề nghiệp từ hệ thống ngoài công lập vào công lập và ngược lại. Khi đó, lực lượng giáo viên giữa hai hệ thống có thể hỗ trợ cho nhau.

012. MINH ĐỨC/ “TRÁI NGỌT” TỪ TÌNH YÊU NGHỀ/ Giáo dục & Thời đại.- Số 280.- Ngày 22/11/2024 - Tr.7

Hơn 20 năm công tác, cô Nguyễn Thị Thu Vân - giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên) có nhiều đóng góp cho sự nghiệp “trồng người”. Với sự cống hiến không mệt mỏi, cô vinh dự nhận danh hiệu Nhà giáo Nhân dân đầu tiên của tỉnh.

Cống hiến hết mình

Dù cuộc sống có nhiều thăng trầm, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Thu Vân vẫn miệt mài “gieo hạt” và cống hiến cho nghề suốt hơn 20 năm qua. Với sự nỗ lực ấy, những “trái ngọt” hằng năm đã đến với cô, nhà trường và góp phần vào thành quả chung của ngành Giáo dục Điện Biên.

Ngày 27/6/2024, 21 nhà giáo trên cả nước được Chủ tịch nước ký Quyết định số 612/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, trong đó có ThS Nguyễn Thị Thu Vân - giáo viên Sinh học, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Được hỏi về cảm xúc nhận danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, cô Nguyễn Thị Thu Vân chia sẻ: “Khi mới vào nghề, tôi không nghĩ có ngày mình được nhận danh hiệu cao quý này. Mấy chục năm qua, tôi chỉ nghĩ giản đơn, một khi đã lựa chọn và gắn bó với nghề dạy học thì mình sẽ dành hết tâm huyết, tình yêu vào đó.

Những khó khăn đối với nghề dạy học hiện nay thì nhiều nhưng điều quan trọng là giáo viên phải bình tĩnh đón nhận và thích ứng để vươn lên. Mặt khác, người thầy dù lớn tuổi nhưng mỗi bài giảng phải luôn tươi mới, không được bằng lòng với thành quả đã đạt được ngày hôm qua”.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tháng 9/1994, cô Vân nhận công tác tại Trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên), Từ tháng 8/2013, cô chuyển về Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn giảng dạy.

Với nhiều đóng góp trong sự nghiệp GD-ĐT của tỉnh Điện Biên, cô vinh dự nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2017, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2022. Sở GD&ĐT Điện Biên xét chọn là Gương nhà giáo điển hình tiên tiến ngành Giáo dục giai đoạn 2015 - 2020; UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015 - 2020 trong Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V.

“Nghề dạy học mang đến cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc, hơn tất cả là sự bình yên mỗi khi lên lớp được gặp những gương mặt trong sáng, cặp mắt khát khao tri thức của học trò. Tôi cảm nhận niềm hạnh phúc khi thấy các em vui vẻ lớn lên và trưởng thành mỗi ngày”, cô Vân tâm sự.

Em Lý Nguyễn Mạnh Tuấn - học sinh lớp 12C3, chuyên Hóa học, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên chia sẻ: Hóa là môn khó nhưng qua cách dạy

sáng tạo của cô Vân, em và các bạn trong lớp cảm thấy dễ tiếp thu và hứng thú khi nghe giảng. Đặc biệt, cô Vân còn tận tâm và hết mình với học sinh. Những bạn chưa hiểu bài, cô sẽ cố gắng tìm phương pháp phù hợp nhất để giảng thêm đến khi nắm được kiến thức.

Tình yêu nghề giúp cô có nhiều “trái ngọt”

Trong công tác giảng dạy, phát triển chuyên môn, cô Vân luôn ý thức phải cố gắng thật nhiều, nghiên cứu các tài liệu chuyên sâu, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp trong và ngoài tỉnh. Mặt khác, giáo viên phải làm việc với tất cả niềm tin, sự say mê, tâm huyết và tình yêu thương học trò, luôn cố gắng nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Làm việc với tâm niệm đó, cô Vân đã gặt hái nhiều thành tích trong dạy học và ôn luyện trong nhiều năm qua như: Tham gia ôn học sinh giỏi quốc gia môn Sinh; bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học; bồi dưỡng học sinh giỏi khối trường THPT chuyên thuộc các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc (Trại hè Hùng Vương) và học sinh giỏi các trường chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ; hướng dẫn học sinh thi Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh...

Ngoài ra, cô có 2 lần đoạt giải Nhì và Ba toàn quốc trong cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp”, đạt giải A khi viết chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi trong hội thảo khoa học khối các trường chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ (2017); giải Nhất ra đề thi học sinh giỏi khối các trường THPT chuyên thuộc các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc (Trại hè Hùng Vương năm 2018); Giải Khuyến khích cấp quốc gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai (2022)”; năm 2023 cô được nhận Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên”.

Trong quá trình công tác, 4 lần cô được công nhận là Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 12 sáng kiến trong giảng dạy được công nhận cấp ngành, trong đó có 5 sáng kiến được công nhận có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh; 10 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 1 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Khi nói đến cô, đồng nghiệp và học trò luôn ghi nhận sự sáng tạo và kiên cường. Cô luôn đi đầu trong việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá, sáng tạo và thích ứng nhanh với thời đại công nghệ 4.0. Cô còn chủ động, tích cực, tiên phong, sáng tạo trong việc sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ vào giảng dạy.

Trong dạy học dự án, cô đã phát huy năng lực của học sinh tạo ra nhiều đồ dùng, sản phẩm học tập mới để tiết học trở nên mới mẻ, đa dạng hơn. Qua đó, học sinh hào hứng trong học tập, bước đầu có thói quen nghiên cứu khoa học, biết thực hành thí nghiệm để rút ra kiến thức, hiểu và nhớ nội dung bài học.

Trong công tác chủ nhiệm lớp, cô như người mẹ hiền, luôn tin tưởng và tôn trọng học sinh, dành thời gian lắng nghe, chia sẻ và kịp thời ghi nhận, khen ngợi những thành công của trò dù nhỏ nhất. Cô luôn linh hoạt, tạo cho học sinh và phụ huynh niềm tin yêu, quý trọng. Sau hơn 20 năm theo nghề dạy học, nhiều học trò của cô Vân đã trưởng thành và có nhiều đóng góp cho xã hội và luôn tự hào về cô.

Cô Bùi Thị Anh - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên nhận xét: Cô Nguyễn Thị Thu Vân không chỉ có chuyên môn vững vàng, mà còn là tấm gương nhà giáo tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm trong công việc, tận tâm, yêu nghề, chưa bao giờ ngại khó khăn, gian khổ, thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ được phân công. Cô Vân đã dẫn dắt thành công nhiều thế hệ học sinh nhà trường đạt thành tích cao tại các cuộc thi cấp tỉnh và quốc gia... Với những thành tích và cống hiến của mình, cô Nguyễn Thị Thu Vân xứng đáng với danh hiệu Nhà giáo Nhân dân đầu tiên của tỉnh Điện Biên.